

Số: 51Hb /TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam đi lao động, làm việc tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
(Lô J1 - J2, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 232-10/CV-PV ngày 18/11/2010 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam đi lao động, làm việc tại nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xác định tình trạng cư trú

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4229/TCT-TNCN ngày 21/10/2010 hướng dẫn Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đối với trường hợp Công ty Adidas Việt Nam (bản photocopy công văn đính kèm).

2. Xác định nghĩa vụ nộp thuế TNCN

Tại Mục I, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã hướng dẫn:

“Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với cá nhân cư trú, nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là nộp thuế đối với thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập; đối với cá nhân không cư trú, nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là nộp thuế đối với phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

3. Trách nhiệm của cơ quan chi trả thu nhập và người lao động

Tại Điều 1, Mục I, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 nêu trên hướng dẫn:

“Các đối tượng nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2 nêu trên nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Mã số thuế đã cấp được tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu người lao động trong Công ty (khi trở lại Việt nam làm việc) chưa đăng ký thuế thì nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh... có trách nhiệm thực hiện việc khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Panasonic Việt Nam được biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể. *lmj*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế (TCT(2b));
- Lưu: VT, TNCN (2b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Phạm Duy Khương

Phạm Duy Khương